

BÁO CÁO

Tổng kết đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

I. Tình hình chung

Thời điểm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 các hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện theo đúng kế hoạch. Sở chỉ đạo Thanh tra Sở đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, viễn thông, đồng thời tăng cường công tác giám sát thông tin xấu độc trên mạng internet. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tiến hành 04 cuộc thanh tra, kiểm tra, đối với 13 tổ chức, cá nhân; Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền là 7,25 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật. Qua công tác kiểm tra đã tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, nhắc nhở, chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở, đảm bảo chấp hành đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các vi phạm lớn phải xử lý trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

II. Kết quả

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Thực hiện chỉ đạo tại Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 11/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chỉ thị về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Kế hoạch số 204/KH-BCĐ389 ngày 18/12/2023 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Giang về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-STTTT ngày 25/12/2023 kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bắc Giang dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nhằm tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, nhắc nhở, chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở, đảm bảo chấp hành đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các vi phạm phải xử lý trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản số 1936/STTTT-TTBCXB ngày 15/12/2023 V/v tuyên truyền về đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; kế hoạch số

18/KH-STTTT ngày 16/01/2024 Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chỉ đạo Phòng VHHT các huyện, thành phố, Trung tâm VHHT&TT các huyện, thành phố, Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền các nội dung sau: Tuyên truyền chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023. Phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng kịp thời đưa tin, bài phản ánh tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời các chủ trương chính sách, quy định về sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thị trường, nguồn cung, giá thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán; kiểm soát chặt chẽ các thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh, không để thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng và bất ổn thị trường. Thông tin, tuyên truyền những bài học kinh nghiệm của các lực lượng chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; lan tỏa gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền để người dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, tham gia tố giác tội phạm, chung tay với các lực lượng chức năng trong lĩnh vực này. Thông tin các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bị bắt giữ, xử lý; cung cấp thông tin giúp người dân nhận biết, không tiêu thụ các loại hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng chất lượng kém, hàng hóa không rõ nguồn gốc; đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán như thực phẩm, gia súc, gia cầm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp, ma túy, pháo nổ, thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu, hàng giả, giả mạo xuất xứ Việt Nam.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tiến hành 04 cuộc thanh tra, kiểm tra, đối với 13 tổ chức, cá nhân; Thanh tra Sở đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền là 7,25 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Các nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công nghệ thông tin, viễn thông; Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động in, phát hành lịch Bloc năm 2023; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, xử lý việc truyền đưa thông tin trên mạng không đúng quy định. Qua công tác kiểm tra đã tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, nhắc nhở, chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở, đảm bảo chấp hành đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các vi phạm phải xử lý trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh; Một số vụ việc cụ thể như:

+ Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng đối với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang và Công ty CP dịch vụ quốc tế VAST;

+ Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí đối với Văn phòng đại diện Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị; kiểm tra hoạt động của phóng viên thường trú Báo Xây dựng tại Bắc Giang.

+ Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; xử phạt vi phạm hành chính 02 đơn vị với tổng số tiền là 2,25 triệu đồng đối với hành vi sử dụng chứng chỉ kiểm định hoặc hiệu chuẩn đã hết hiệu lực.

+ Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn thị xã Việt Yên.

- Phối hợp với các phòng thuộc Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố xử lý các nội dung đăng tải trên mạng xã hội, sàn giao dịch điện tử, cụ thể:

+ Ban hành văn bản đánh giá 08 bài viết đăng tải trên mạng xã hội facebook gửi phòng An ninh nội địa- Công an tỉnh đề nghị.

+ Đánh giá 02 video đăng tải trên mạng xã hội theo đề nghị của Công an huyện Lục Nam, nội dung liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp tại bãi than Nhiêu Hà, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

+ Yêu cầu 01 tài khoản facebook gỡ bỏ thông tin liên quan đến tình hình sức khỏe của Lãnh đạo đảng, chủ tài khoản đăng tải nội dung thông tin đã bị xử phạt hành chính với số tiền 5 triệu đồng; Phối hợp với phòng PA05- công an tỉnh và Viettel Bắc Giang rà soát, xử lý 29 thuê bao di động vi phạm pháp luật về quảng cáo. Trao đổi với công an huyện Tân Yên về nguồn gốc, phương thức quản trị, địa điểm đặt máy chủ của sàn Exness.

Trên đây là kết quả tổng kết đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- BCD 389 tỉnh (Cục QLTT);
- tgvbcd389bacgiang@gmail.com;
- bacgiang.vanthu@dms.gov.vn;
- GD Sở, PGĐ Ngô Đình Tiến;
- Lưu: VT, TTra.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Đình Tiến